

**BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẢNG VIÊN**  
**Nhiệm kỳ 2025 - 2027**

Đại hội Chi bộ trường THCS Dương Quan, nhiệm kỳ 2025 - 2027 diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đang nỗ lực phấn đấu thi đua lập thành tích chào mừng thành phố Thủy Nguyên, phường Dương Quan; hướng tới chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Được sự chỉ đạo, thống nhất của Ban Thường vụ Đảng phường Dương Quan, Ban Chi uỷ chi bộ trường THCS, nhiệm kỳ 2022 - 2025 xin trình bày trước Đại hội Báo cáo chính trị Đại hội Chi bộ trường THCS Dương Quan, nhiệm kỳ 2025 - 2027.

**Phần thứ nhất**  
**KẾT QUẢ THỰC HIỆN**  
**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CHI BỘ, NHIỆM KỲ 2022 - 2025**

**I. Lãnh đạo đảng viên, cán bộ, giáo viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của chi bộ, nhà trường.**

Trong nhiệm kỳ 2022 - 2025, Cấp uỷ đã tập trung lãnh đạo chính quyền nhà trường thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

Nhà trường đã thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua do Bộ GDĐT phát động; chất lượng các cuộc thi như: *Thi học sinh giỏi các môn văn hóa, các cuộc thi về KHKT, thi tuyển sinh vào lớp 10 và nhiều cuộc thi khác đều tăng về số lượng, chất lượng giải, tăng về chất lượng điểm thi.*

Chỉ đạo xây dựng và thực hiện tốt Chương trình nhà trường ở các môn học; xây dựng các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục; tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông; thực hiện nội dung giáo dục địa phương phù hợp với thực tiễn; thực hiện tích hợp một số nội dung các môn học theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

Tập trung đổi mới các hoạt động giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh; trong nhiệm kỳ đã tổ chức được 35 chuyên đề ở cả cấp tổ, trường về đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh để giáo viên học tập nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn. Đặc biệt, trong năm học 2022-2023, 2023-2024, trường tổ chức rất thành công chuyên đề cấp huyện **“Dương Quan hào khí anh hùng”**, cấp thành phố **“Thủy Nguyên vang mãi bản hùng ca”** tại khu bảo tồn bãi cọc Cao Quý, tạo được dấu ấn lớn. Trong hai năm của nhiệm kỳ, nhà trường đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, được UBND huyện công nhận đạt danh hiệu thi đua Tập thể Lao động

tiên tiến. Chi bộ nhà trường liên tục được Đảng ủy đánh giá, xếp loại đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Công tác giáo dục truyền thống và lý tưởng cách mạng luôn được nhà trường quan tâm đẩy mạnh, đã thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, nhiều loại hình đa dạng như sinh hoạt dưới cờ, tổ chức hội thi, sinh hoạt chủ điểm gắn với các ngày truyền thống như ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12, ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 3/2; ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3... nhằm giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức cho học sinh, học sinh thể hiện lòng yêu nước và trách nhiệm, nghĩa vụ đối với tổ quốc của mình.

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống đại dịch Covid-19 đối với cán bộ giáo viên và học sinh, không để lây lan dịch bệnh trong nhà trường. Bên cạnh đó, việc thích ứng trong công tác giáo dục để đảm bảo học sinh không đến trường nhưng không ngừng học, chuyển trạng thái dạy online, kết hợp trực tiếp với online được nhà trường triển khai linh hoạt, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn đã mang lại hiệu quả cao. Vì thế, trong nhiệm kỳ, chi bộ và nhà trường đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Huy động học sinh trong độ tuổi ra lớp đạt tỷ lệ 100%. Duy trì được chất lượng công tác phổ cập giáo dục THCS, THPT và Nghề đáp ứng được yêu cầu.

Số học sinh bỏ học hàng năm giảm dần, trong hai năm học của nhiệm kỳ, tỉ lệ học sinh bỏ học đều ở mức dưới 0.1%.

100% CBGV hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ, cơ bản đạt chuẩn và trên chuẩn đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của Luật Giáo dục 2019;

Học sinh có kết quả rèn luyện từ khá trở lên đạt 100%; kết quả học tập từ đạt trở lên: 98%; tỷ lệ lên lớp: 99%; tốt nghiệp THCS hàng năm đạt: 100%.

## **II. Xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể**

### **1. Công tác xây dựng Đảng**

#### *1.1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng:*

Trong nhiệm kỳ qua, tư tưởng của đảng viên tiếp tục có những chuyển biến tích cực, có sự đoàn kết nhất trí, có ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chi uỷ đã thực sự là hạt nhân, là trung tâm khối đoàn kết, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng; 100% đảng viên chấp hành tốt, chủ trương, chính sách, pháp luật Nhà nước, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Tổ chức tốt cuộc vận động **“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”**, 100% cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia. Chi bộ đã coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, học tập và quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các Nghị quyết của Trung ương; Thành uỷ, Huyện uỷ và Đảng uỷ Dương Quan; đảng viên tham gia đạt 100%.

Thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ Đảng viên, mà nội dung cơ bản là học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; mỗi

đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình, gương mẫu trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Chi bộ đã chủ động triển khai việc thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan, tiếp tục công tác cải cách hành chính, xây dựng khối đoàn kết trong Đảng, trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ và các nguyên tắc sinh hoạt Đảng.

Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị và trình độ quản lý để có được đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, củng cố về mặt tổ chức, góp phần ổn định cơ quan. Kết quả hai năm liền trong nhiệm kỳ, Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

### *1.2. Công tác tổ chức và cán bộ:*

Chi ủy coi trọng và tập trung xây dựng khối đoàn kết nội bộ, giữ vững nề nếp sinh hoạt, quy chế hoạt động của cơ quan, tập trung dân chủ, tạo mối quan hệ, lễ lối làm việc giữa Cấp uỷ với chính quyền, đoàn thể trong cơ quan, đơn vị.

Công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên, Cấp uỷ đã làm tốt công tác phân công đảng viên giúp đỡ quần chúng, làm tốt công tác tạo nguồn, đã tổ chức kết nạp Đảng cho 04 đ/c, đạt chỉ tiêu phát triển đảng viên.

Công tác đánh giá chất lượng đảng viên: Chi bộ đã tiến hành phân tích, đánh giá chất lượng đảng viên và xếp loại Chi bộ theo hướng dẫn của Đảng uỷ; chất lượng sinh hoạt Chi bộ được nâng lên rõ rệt, đảng viên nắm được nội dung sinh hoạt, phê bình và tự phê bình, thẳng thắn, đúng sự thật, chân thành góp ý đề cùng nhau tiến bộ.

Kết quả, trong nhiệm kỳ, Chi bộ được công nhận "*Trong sạch, vững mạnh*", có 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có các đ/c đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

### *1.3. Công tác kiểm tra Đảng:*

Trong nhiệm kỳ đã tiến hành kiểm điểm việc đảng viên "*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*", việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, Điều lệ Đảng, kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ công dân, việc gương mẫu thực hiện an toàn giao thông... và nhiệm vụ chính trị của ngành, của địa phương, việc thực hiện giữ mối liên hệ mật thiết với quần chúng nơi cư trú, việc giữ gìn đoàn kết nội bộ; 100% đảng viên thực hiện nghĩa vụ đầy đủ và không có đảng viên nào có dấu hiệu vi phạm.

## **2. Công tác xây dựng chính quyền**

Cấp uỷ đã lãnh đạo, củng cố, kiện toàn bộ máy chính quyền, tiếp thu, giải quyết tốt các vấn đề mà giáo viên, học sinh và phụ huynh quan tâm;

Đã thực hiện tốt Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ chính trị và Nghị định 71,79/CP về việc thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn, cơ quan, thực hiện nghiêm túc và đồng bộ phương châm "*Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng thành quả*" trong tất cả các hoạt động trong nhà trường, nhằm phát huy tính dân chủ và sự đóng góp tích cực của giáo viên và học sinh trong việc phát triển nhà trường.

## **3. Công tác vận động quần chúng.**

### *3.1. Lãnh đạo tổ chức Công đoàn:*

Chi bộ đã tập trung lãnh đạo tổ chức Công đoàn, tạo điều kiện cho Công đoàn thực hiện tốt các chức năng vận động đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ

chính trị của mình, trên tinh thần tự giác, tham gia các phong trào thi đua, tham gia xây dựng chủ trương chính sách và giải quyết những công việc có liên quan đến quyền lợi của cán bộ công chức viên chức.

Thực hiện tốt chức năng giám sát đối với các hoạt động của chính quyền, bảo vệ quyền lợi chính đáng của cán bộ, giáo viên, công nhân viên; tham gia cùng nhà trường giải quyết chế độ chính sách liên quan đến cán bộ công chức viên chức, kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ, nội qui, quy chế ở cơ quan.

Cùng với chính quyền chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho cán bộ, công chức, viên chức, để giúp cho cán bộ công chức viên chức tăng thêm thu nhập, yên tâm công tác. Tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức hàng năm và ra Nghị quyết về những công việc mà cán bộ, viên chức có trách nhiệm thực hiện.

### *3.2. Lãnh đạo công tác Đoàn, Đội.*

Chi ủy trực tiếp phụ trách hoạt động Đoàn, Đội và phong trào thanh thiếu niên trong nhà trường, kết nạp 100% đội viên. Chi đạo tổ chức Chi đoàn, Liên đội thực hiện nhiều hình thức sinh hoạt như: Sinh hoạt chào cờ, sinh hoạt ngoại khóa, giáo dục truyền thống, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao sôi nổi cho học sinh...

## **III. Đánh giá chung**

### **1. Ưu điểm:**

Chất lượng hoạt động của Chi bộ, chính quyền, đoàn thể trong nhà trường được củng cố, đi vào hoạt động chiều sâu, có nề nếp, có kỉ luật, kỉ cương và hiệu quả, nhận thức của cán bộ đảng viên, đoàn viên, công đoàn viên đã được nâng lên, có tinh thần trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Chi bộ đã triển khai nghiêm túc, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, đóng góp các giải pháp về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đạt được những kết quả thiết thực trong công tác dạy và học.

Công tác phát triển đảng viên: Cấp ủy đã làm tốt công tác phân công đảng viên giúp đỡ quần chúng tích cực để bồi dưỡng kết nạp Đảng. Cấp ủy tập trung lãnh đạo tổ chức Công đoàn tạo điều kiện làm tốt chức năng vận động cán bộ công chức viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình trên tinh thần tự giác tham gia các phong trào thi đua của đơn vị.

Cán bộ, đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức có tinh thần trách nhiệm cao, có năng lực công tác đã đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ được giao; giúp cho Cấp ủy triển khai các mặt hoạt động của cơ quan, của ngành một cách có hiệu quả và có chất lượng, từng bước khắc phục được những yếu kém, hạn chế.

Thực hiện tốt quy định về mối quan hệ và lề lối làm việc giữa Đảng và chính quyền, nâng cao vai trò lãnh đạo và chủ động của mỗi tổ chức, thống nhất về mọi quan điểm, chỉ đạo triển khai các mặt hoạt động của đơn vị;

Cấp ủy đã duy trì chế độ làm việc, sinh hoạt thường xuyên để giải quyết các công việc, đảm bảo đúng theo nguyên tắc sinh hoạt Đảng, chấp hành sự chỉ đạo của cấp trên mọi công việc được giải quyết thấu tình đạt lý. Các đồng chí Cấp ủy đều có tinh thần trách nhiệm trong công tác được giao.

*\* Nguyên nhân:*

Được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng uỷ xã, Phòng Giáo dục - Đào tạo Thủy Nguyên, sự giúp đỡ nhiệt tình của các cấp chính quyền, đoàn thể.

Cấp ủy đã có chương trình kế hoạch chỉ đạo cụ thể sát hợp với tình hình thực tế, đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động, khai thông tư tưởng, phát huy tinh thần đoàn kết của tập thể và kế thừa những thành tựu đã đạt được nên cán bộ, đảng viên đã hoàn thành nhiệm vụ được giao.

100% Đảng viên có lập trường tư tưởng vững vàng, đoàn kết nhất trí, luôn có ý thức xây dựng mối đoàn kết trong Đảng. Thực hiện lãnh đạo theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Công việc của Đảng được giải quyết kịp thời, chủ động và có hiệu quả

## **2. Khuyết điểm, hạn chế:**

Bên cạnh những mặt mạnh, còn có những khuyết điểm, hạn chế như sau:

Một số ít cán bộ, đảng viên chưa thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, phong cách làm việc chưa năng động, thiếu tính sáng tạo và tích cực; vì vậy, hiệu quả chưa cao.

Tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình của một bộ phận cán bộ giáo viên, đảng viên chưa cao, việc vận dụng Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng vào thực tế của đơn vị còn nhiều hạn chế.

Công tác giáo dục tư tưởng, phẩm chất, đạo đức cho học sinh vẫn còn hạn chế như: Tình trạng học sinh vi phạm quy định về trật tự ATGT, đánh nhau, chơi game, trốn học vẫn còn xảy ra, đã làm ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục của nhà trường.

*\* Nguyên nhân:*

Công tác tự phê bình và phê bình trong Đảng chưa nghiêm, vẫn còn tình trạng nể nang, tình cảm; nhận thức của một số đảng viên về vai trò, tính tiên phong, gương mẫu chưa đầy đủ, sự giác ngộ về nhiệm vụ chính trị, chưa đáp ứng với yêu cầu của Đảng, năng lực chuyên môn còn hạn chế.

Cấp ủy đều là cán bộ kiêm nhiệm, thiếu kinh nghiệm, thời gian dành cho công tác Đảng còn ít.

## **3. Bài học kinh nghiệm:**

Cấp ủy phải tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của Đảng ủy cấp trên. Cấp ủy phải nắm, bám sát kế hoạch, biết vận dụng linh hoạt, sáng tạo và đề ra biện pháp chỉ đạo cụ thể, có sơ tổng kết và rút kinh nghiệm, mặt khác phải nắm vững các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước để quán triệt tư tưởng nâng cao nhận thức cho đảng viên, giáo viên, học sinh.

Trong chỉ đạo phải nắm bắt sát tình hình thực tế, tìm ra những khâu then chốt trong việc xây dựng chiến lược nhà trường, có tầm nhìn đến năm 2027.

Đầu tư nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ, tạo điều kiện cho cán bộ giáo viên, đảng viên được tham gia học tập về chính trị cũng như về chuyên môn nghiệp vụ, để nâng cao năng lực cán bộ ở từng nhiệm vụ được giao.

Đảng viên phải có lập trường kiên định, vững vàng, gương mẫu, đi đầu để tạo được niềm tin trong cán bộ và quần chúng về lối sống, đạo đức, phải là nhân tố tích cực, là lực lượng nòng cốt để giúp đỡ quần chúng hoàn thành nhiệm vụ.

Phải quan tâm xây dựng khối đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt quy chế dân chủ, làm tốt công tác phê và tự phê bình và chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho từng cán bộ giáo viên.

## Phần thứ hai

### PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU, NHIỆM KỲ 2025 - 2027

#### 1. Phương hướng, nhiệm vụ chung

Phát huy những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua, tập thể đảng viên, giáo viên, nhân viên trường THCS Dương Quan tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29/NQ-TW.

Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, đội ngũ quản lý giáo dục, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước;

Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “*Học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”; củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, phấn đấu xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh trong cả nhiệm kỳ.

Duy trì và củng cố kết quả của công tác kiểm định chất lượng giáo dục và trường chuẩn quốc gia; xây dựng trường là **địa chỉ tin cậy về chất lượng giáo dục**; hàng năm, phấn đấu trường đạt danh hiệu: **Tập thể Lao động tiên tiến** trở lên.

#### 2. Những chỉ tiêu chủ yếu

- 100% cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có cán bộ, giáo viên, nhân viên vi phạm kỷ luật, vi phạm đạo đức, lối sống;

- Phát triển đảng viên mới: 02 Đảng viên; 100% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ;

- 100% đảng viên tham gia học tập các Nghị quyết của Đảng;

- Huy động học sinh trong độ tuổi ra lớp đạt: 100%; công tác phổ cập THCS: Đạt mức độ 3; duy trì phổ cập Trung học và Nghề.

- Kết quả học tập của học sinh: Loại từ Đạt trở lên: 95% (*loại khá, giỏi từ 70% trở lên; loại Không đạt dưới: 5%*);

- Kết quả rèn luyện của học sinh: Loại Khá, Tốt đạt: 90% trở lên; không có loại Không đạt;

- Tỷ lệ học sinh bỏ học và lưu ban không quá 2.0%, trong đó tỷ lệ học sinh bỏ học không quá 0.1%

- Tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng: 95% trở lên;

- Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt: 99% trở lên;

- Nhà trường: Đạt danh hiệu **Tập thể Lao động tiên tiến** trở lên; Chi bộ và các tổ chức Công đoàn, Chi đoàn, Liên đội đều đạt **Trong sạch, vững mạnh**.

- Củng cố các tiêu chuẩn CSVC để duy trì đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, phấn đấu xây dựng CSVC nhà trường đủ điều kiện đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 trong năm học 2026 - 2027.

#### 3. Nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể

##### 3.1. Lãnh đạo cán bộ, giáo viên và đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ:

Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức Đảng, vai trò giám sát, vận động của tổ chức Công đoàn, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và đảng viên;

Cấp ủy phối hợp với chính quyền, đoàn thể, tổ chức để cán bộ, viên chức, đảng viên trong đơn vị được biết, được tham gia, được bàn bạc, được kiểm tra, từ việc xây dựng kế hoạch đến thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị;

Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”.

Tiếp tục thực hiện đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và dạy học; giáo dục đạo đức lối sống, đẩy mạnh nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ và cán bộ quản lý giáo dục, mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương tự học và sáng tạo cho học sinh noi theo;

Thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục, huy động mọi nguồn lực chăm lo cho học sinh, chăm lo nhà trường phát triển bền vững;

Tổ chức tốt công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, kém, khắc phục tình trạng học sinh bỏ học.

### **3.2. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể:**

#### **3.2.1. Xây dựng Đảng:**

##### **\* Công tác giáo dục chính trị và tư tưởng:**

Trong bối cảnh tiếp tục đổi mới kinh tế, nhiều sự kiện chính trị đang xảy ra trong khu vực và toàn cầu, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cần phải được coi trọng và là nhiệm vụ hàng đầu hiện nay, do đó cần tập trung giáo dục cho đảng viên về ý thức tổ chức, kỷ luật, tính Đảng; tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ, nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống; ngăn ngừa có hiệu quả tư tưởng cá nhân, tệ quan liêu, tham nhũng, xa rời quần chúng, đảm bảo phương châm “*Nói viết và làm theo Nghị quyết, Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước*”.

Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”. Tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, thực hiện tốt “*Đổi mới căn bản và toàn diện để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục*”.

Cán bộ, giáo viên, đảng viên tham gia học đầy đủ các nghị quyết, trên cơ sở đó, nâng cao nhận thức chính trị và xác định lập trường tư tưởng vững vàng, đồng thời vận dụng để xây dựng chương trình hành động và kế hoạch công tác chuyên môn của nhà trường.

Tăng cường và kịp thời cung cấp thông tin để nâng cao nhận thức cho cán bộ công chức viên chức và đảng viên thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, phổ biến tình hình thời sự trong nước và quốc tế;

Xây dựng và phát động các phong trào thi đua, nhằm nâng cao ý thức dân tộc, khơi dậy tinh thần cách mạng, niềm tự hào dân tộc, phát huy nội lực, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xây dựng khối đoàn kết trong cơ quan, đơn vị trên tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình, mỗi Đảng viên thực sự gương mẫu, tăng cường ý thức tổ chức và kỷ luật theo nguyên tắc dân chủ tập trung, đấu tranh chống lại các hiện tượng tiêu cực, giáo dục đảng viên nghiêm chỉnh thực hiện quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm.

##### **\* Công tác tổ chức và cán bộ:**

Tổ chức thực hiện tốt hướng dẫn của Ban tổ chức Thành uỷ Hải Phòng, Thành uỷ Thủy Nguyên về nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; thường xuyên kiểm tra, kiện toàn bộ máy tổ chức; hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, phê bình và tự phê bình gắn với công tác phân tích đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm; kịp thời đề nghị về trên biểu dương khen thưởng đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đấu tranh phê bình đối với những đảng viên chưa hoàn thành nhiệm vụ.

Tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực trong cơ quan cũng như gia đình.

Tiếp tục làm tốt công tác quản lý đảng viên, tích cực tham gia sinh hoạt, làm tốt nhiệm vụ của người đảng viên ở nơi cư trú, thực hiện nghiêm túc quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm;

Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn, coi trọng chất lượng; tập trung phát triển Đảng trong đoàn viên giáo viên;

*\* Công tác kiểm tra Đảng:*

Tiếp tục thực hiện chỉ thị 29-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường công tác kiểm tra của Đảng, triển khai thực hiện nghiêm túc các cuộc kiểm tra theo chỉ đạo của Đảng uỷ, cần tập trung kiểm tra về công tác phát triển Đảng viên mới, nề nếp sinh hoạt của Chi bộ, việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nâng cao ý thức trách nhiệm hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Kiểm tra giám sát việc đảng viên chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đảng viên thực hiện Điều lệ Đảng, kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ công dân, việc tham gia học tập Nghị quyết của Đảng viên.

*3.2.2 Xây dựng chính quyền:*

Lãnh đạo tốt hoạt động của Ban giám hiệu, Tổ chuyên môn trong nhà trường, giải quyết tốt các vấn đề mà giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh quan tâm;

Tiếp tục sửa đổi lối làm việc, thực hiện tốt thủ tục hành chính, hoạt động chuyên môn, phấn đấu 100% cán bộ giáo viên được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ hàng năm.

*3.2.3. Công tác vận động quần chúng:*

*\* Công tác Công đoàn:*

Chi bộ có trách nhiệm tạo điều kiện để tổ chức Công đoàn làm tốt chức năng vận động cán bộ công chức viên chức hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Đồng thời, làm tốt chức năng giám sát hoạt động của cơ quan, tham gia giải quyết và bảo vệ quyền lợi chính đáng của cán bộ và đoàn viên Công đoàn.

Thực hiện quy chế dân chủ, Công đoàn kết hợp với chính quyền làm tốt hơn nữa việc chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Công đoàn tham gia với chính quyền tổ chức tốt việc phát động những phong trào thi đua, động viên cán bộ đoàn viên công đoàn tham gia phong trào. Công đoàn là lực lượng nòng cốt, là trung tâm trong việc xây dựng khối đoàn kết nội bộ.

Tổ chức Công đoàn tham gia, vận động và triển khai, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, đồng thời có trách nhiệm bồi dưỡng và giúp đỡ đoàn viên Công đoàn, giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.



**\* Công tác Đoàn Đội:**

Chi bộ lãnh đạo Liên đội tích cực tham gia các phong trào thi đua, hưởng ứng phong trào "Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn", thăm viếng gia đình thương binh liệt sĩ; tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; đặc biệt xung kích đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, trong việc tự học tự rèn và sáng tạo, phấn đấu vươn lên để đáp ứng với tình hình mới.

Tạo điều kiện để đoàn viên tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tham gia triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và gương mẫu trong việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Giúp đỡ đoàn viên phấn đấu để trở thành đảng viên.

Liên đội có trách nhiệm tham gia quản lý, giám sát, thực hiện quy chế dân chủ, thực hành tiết kiệm, tham gia bảo vệ cơ quan, xây dựng trường học an toàn về an ninh trật tự;

**4. Tổ chức thực hiện**

Nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị được thể hiện trong Nghị quyết của Đại hội; quán triệt trong toàn Chi bộ, Hội đồng trường, đến từng cán bộ, giáo viên, nhân viên; Thủ trưởng đơn vị phải cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Chi bộ vào kế hoạch, chương trình công tác hàng tháng, quý, năm học để tổ chức thực hiện. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, sơ kết, đánh giá, điều chỉnh, bổ sung kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả công tác của toàn đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, nhiệm kỳ 2025 - 2027.

**Nơi nhận:**

- Thường trực Đảng ủy phường;
- Đ/c Bí thư Đảng ủy phường;
- Chi ủy Chi bộ;
- Lưu.

**T/M CHI BỘ**  
**BÍ THƯ**

(đã ký)

**Phạm Hồng Hải**